



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประมวลข่าวต่างประเทศ

สหพันธรัฐรัสเซีย

- สภาดูมาเห็นชอบร่างกฎหมายตอบโต้การคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา

รัสเซีย : สภาดูมาเห็นชอบร่างกฎหมายตอบโต้การคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สภาดูมา (The State Duma) หรือสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ได้เห็นชอบร่างกฎหมายตอบโต้การคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรของสหรัฐฯ วาระที่สาม โดยสภาดูมาได้เห็นชอบวาระที่หนึ่ง และวาระที่สองไปเมื่อวันที่ ๑๕ และ ๑๗ พฤษภาคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายฉบับนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสหพันธ์ (Council of the Federation) และลงนามโดย นายวลาดีเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีของรัสเซียก่อน จึงจะมีผลบังคับใช้

สภาดูมาได้เสนอร่างกฎหมายตอบโต้การคว่ำบาตรของสหรัฐฯและพันธมิตรของสหรัฐฯ เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐฯประกาศคว่ำบาตรรัสเซียเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งสหรัฐฯอ้างว่ารัสเซียให้การสนับสนุนอาวุธเคมี แก่รัฐบาลซีเรียในการปราบปรามกลุ่มกบฏ และขัดขวางองค์การสหประชาชาติในการเข้าตรวจสอบกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ มุ่งไปยังบริษัทที่ทำการค้ากับรัฐบาลซีเรีย และเกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธเคมี

ร่างกฎหมายตอบโต้การคว่ำบาตรของสหรัฐฯและพันธมิตรของสหรัฐฯฉบับนี้ จะให้อำนาจแก่รัฐบาลรัสเซียในการกำหนดข้อจำกัดต่างๆ ในการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯและพันธมิตรของสหรัฐฯ โดยสินค้านำเข้าที่อาจได้รับผลกระทบจากการตอบโต้การคว่ำบาตรครั้งนี้ ได้แก่ ยา ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ สินค้าเกษตร ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์เทคโนโลยี รวมทั้งข้อจำกัดในการควบคุมการส่งออกแร่ยูเรเนียมให้แก่บริษัทผลิตไฟฟ้าสหรัฐฯ ตลอดจนอาจระงับความร่วมมือของรัสเซียกับบริษัทต่างชาติในอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ และการบิน อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดนี้ไม่รวมถึงสินค้าที่ประชาชนรัสเซียและชาวต่างชาตินำเข้ามาเพื่อใช้ส่วนบุคคล

ทั้งนี้ ประธานาธิบดีรัสเซียจะเป็นผู้ตัดสินใจในการกำหนดข้อจำกัดในสินค้าและบริการที่จะได้รับผลกระทบ โดยพิจารณาจากข้อเสนอของสภาความมั่นคงรัสเซีย ซึ่งหากสถานการณ์ในการคว่ำบาตรมีการเปลี่ยนแปลง รัฐบาลรัสเซียอาจยกเลิกข้อจำกัดเหล่านี้

สภาดูมากล่าวว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผลประโยชน์และความปลอดภัย ตลอดจนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนรัสเซีย จากการกระทำที่ไม่เป็นมิตรจากสหรัฐฯและพันธมิตรของสหรัฐฯ

ที่มา : <https://themoscowtimes.com/news/russian-lawmakers-pass-counter-sanctions-bill-restricting-us-imports-61528>

: http://www.xinhuanet.com/english/2018-05/23/c_137198654.htm

: <http://tass.com/politics/1005696>

: <http://tass.com/politics/1005493>

สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

นางณัฐสุมน สมสมาน

นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผู้จัดทำ

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑